

นโยบายห่วงโซ่อุปทาน

1. บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ให้บริการสกัดทองคำ ในประเทศไทย นโยบายนี้ยืนยันความมุ่งมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการเข้าไปพัวพันกับการเงินของความขัดแย้ง และปฏิบัติตามมาตรฐานการค้า ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของสหประชาชาติ

2. บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด เป็นสมาชิกการรับรองของ Responsible Jewelry Council (RJC) ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำของ RJC, OECD (องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) และความมุ่งมั่นในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง (CAHRAs) พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงคือ:

ก) การเคารพสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาไอแอลโอว่าด้วยหลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงาน

ข) ไม่เข้าร่วมหรือยอมให้สินบน การทุจริต การฟอกเงิน หรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

ค) สนับสนุนความโปร่งใสของการชำระเงินของรัฐบาลและกองกำลังรักษาความปลอดภัยที่เข้ากันได้กับสิทธิของอุตสาหกรรมที่แยกออกมา

ง) ไม่สนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อกลุ่มติดอาวุธที่ผิดกฎหมาย

จ) ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานเครื่องประดับ

ฉ) กรอบงานห้าขั้นตอนของ OECD ถูกใช้เป็นกระบวนการจัดการสำหรับการตรวจสอบสถานะตามความเสี่ยงสำหรับห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบของเพชร ทองคำ เงิน และ PGM จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและได้รับผลกระทบ มีความเสี่ยงสูง

เกี่ยวกับการละเมิดอย่างร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการสกัด การขนส่ง หรือการค้าเพชร อัญมณี ทอง เงิน หรือ PGM: เราจะไม่ยอมรับหรือแสวงหากำไรจากการสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกในค่าคอมมิชชันของ:

ก) การทรมาน โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และทำให้เสื่อมเสีย

ข) บังคับหรือบังคับใช้แรงงาน

ค) รูปแบบการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้ายที่สุด

ง) การละเมิดและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จ) อาชญากรรมสงคราม การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

3. นอกจากนี้ เรายังมั่นใจที่จะใช้อำนาจของเราเพื่อป้องกันการละเมิดโดยผู้อื่น โดยแจ้งซัพพลายเออร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับนโยบายของเราผ่านเอกสารและสื่อออนไลน์ ถ้าบริษัทสงสัยว่าซัพพลายเออร์ต้นน้ำจะละเมิดแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ บริษัทจะออกคำเตือนที่ชัดเจนไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแจ้งเตือนและให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับการละเมิด และหากการละเมิดที่สงสัย ไม่ได้รับการแก้ไข (หลังจาก 6 เดือน) เราจะยุติการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ต้นน้ำรายนั้น หากผู้ต้องสงสัยเป็นพนักงานของบริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด ซัพพลายเออร์ต้นน้ำสามารถแจ้งเตือนมาที่บริษัทฯ โดยการแจ้งเตือนของพวกเขาจะไม่เปิดเผยชื่อและจะถูกตรวจสอบโดยผู้บริหารระดับสูง การแจ้งเตือนที่เป็นไปได้แต่ละรายการจะได้รับการจัดการเป็นรายบุคคลและจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด ใช้เพื่อยืนยันหรือยกเลิกการแจ้งเตือนที่ส่งถึง บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด การเตือนถือเป็นการละเมิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด แนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในเอกสารนี้และนอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติทั้งหมดที่กำหนดโดย RJC และพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียน เราขอแนะนำให้คุณติดต่อ นายฐิติพงศ์ คิมันคงวณิช ที่โทร 034-393614

4. ในขณะที่บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด ต้องการการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ OECD จากซัพพลายเออร์ ในทางกลับกัน เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ OECD ของตนเองจากซัพพลายเออร์ของตนเช่นกัน

5. การสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่กลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐ

จะไม่ให้การสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่กลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการเพชร พลอยสี ทอง เงิน และ PGM จากการชำระเงิน หรือช่วยเหลือหรือจัดกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐหรือบริษัทในเครือที่ผิดกฎหมาย:

ก) การควบคุมเส้นทางการขนส่งแหล่งทุ่นระเบิด จุดที่มีการแลกเปลี่ยนเพชร พลอยสี ทอง เงิน หรือ PGM และผู้ประกอบการต้นน้ำในห่วงโซ่อุปทานหรือ

ข) ภาษีหรือเงินกร โทกหรือเพชร ทองคำ เงิน หรืออัญมณี PGM ที่ไรต์ทำเหมือง ตามเส้นทางคมนาคมขนส่งหรือ ณ จุดที่มีการซื้อขายเพชร ทองคำ เงิน หรืออัญมณี PGM หรือจากบริษัทส่งออกตัวกลางหรือผู้ค้าต่างประเทศ

6) เราจะหยุดการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ต้นน้ำทันที หากเราพบว่ามีความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลที่พวกเขากำลังจัดหาหรือเกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทำให้การสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่กลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐตามที่อธิบายไว้ในวรรค 5

7) เกี่ยวกับการตัดสินใจและการบิดเบือนความจริงของเพชร ทองคำ อัญมณีเงิน หรือของ PGM: เราจะไม่เสนอ ให้ค้ำประกัน หรือเรียกเครื่องเงิน และจะต่อต้านการชักชวนให้ตัดสินใจ เพื่อปกปิดหรือปิดบังที่มาของเพชร อัญมณีสี ทอง เงิน หรือ PGM หรือเพื่อแสดงภาพยี่ ค่าธรรมเนียม และค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายให้กับรัฐบาลเพื่อวัตถุประสงค์ในการสกัด ซื้อขาย ส่งมอบ ขนส่งและส่งออกเพชร เครื่องประดับทองคำ เงินและ PGM

8) เกี่ยวกับการฟอกเงิน: เราจะสนับสนุนและมีส่วนช่วยในการต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งเราระบุความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการสกัด การค้า การจัดการ การขนส่งหรือการส่งออกเพชร เครื่องประดับทองคำ เงินและ PGM

9) ซัพพลายเออร์และลูกค้าทั้งหมดต้องกรอกเอกสาร Know Your Counterparty (KYC) ที่มีข้อมูลพื้นฐานซึ่งรวมถึง: ข้อมูลติดต่อบริษัท เจ้าของ/กรรมการและหุ้นส่วนที่เป็นประโยชน์

10) ข้อมูล KYC ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับฐานข้อมูลของรัฐบาล รวมถึงรายการคว่ำบาตร OFAC รายชื่อบริษัทของธนาคารโลก และบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เราจะไม่ทำงานกับบริษัทใด ๆ ที่ได้รับการลงโทษจากหน่วยงานรัฐบาลเหล่านี้

นโยบายได้รับการอัปเดตผ่านประกาศของรัฐบาลและการแจ้งเตือนทางการค้า ได้แก่

นโยบายนี้ได้รับการตรวจสอบทุกปีและจะมีการแก้ไขตามการอัปเดตสาร RJC หรือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในแนวทางปฏิบัติในการจัดหา นายนิติพงศ์ คีมันคงวณิช เป็นกรรมการผู้จัดการของนโยบายห่วงโซ่อุปทาน.

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2567

K.G.R. Group Company Limited

นายนิติพงศ์ คีมันคงวณิช

กรรมการผู้จัดการ

12/12/2024